



ถ้อยแถลงประกอบนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) และธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ได้เข้าร่วมโครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ "นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" และให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ที่ประกอบธุรกิจหลัก เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัทเอ็ม บี เค จะต้องนำนโยบายและมาตรการฯ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจัดทำขึ้นภายใต้แนวทางของโครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ซึ่งกำหนดความหมายของคำว่า "การทุจริตคอร์รัปชัน" และรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรมีหน้าที่ดูแลและให้การสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สื่อสารไปยังพนักงานของธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ให้ยึดถือปฏิบัติและทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทเอ็ม บี เค ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และสาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท แบบรายงาน 56-1 และ 56-2 เป็นประจำทุกปี

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ได้กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมขององค์กร (Core Value) โดยคณะกรรมการของแต่ละบริษัทได้กำหนดมาตรการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้พนักงานของแต่ละบริษัทยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยกำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศ การสื่อสารผ่านสื่อภายในต่างๆ การตอบแบบประเมินตนเองของพนักงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ผ่านทาง Intranet เป็นต้น



สำหรับรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือเรื่องการให้และรับของขวัญ เนื่องจากอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้โดยง่าย จึงได้กำหนดไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุม รวมถึงการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การกระทำที่เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นความผิดซึ่งองค์กรจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค มีความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เพียงแต่การดำเนินธุรกิจ แต่ยังรวมถึงกระบวนการบริหารบุคลากร ได้แก่ ขั้นตอนการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง และเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค จึงกำหนดให้แต่ละบริษัทต้องกำหนดระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ และกำหนดให้มีช่องทางที่ปลอดภัย รวมถึงให้การคุ้มครองแก่พนักงานที่ต้องการแจ้งข้อมูลเบาะแส นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน และถือเป็นคำมั่นที่จะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้การกระทำนั้นจะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ถือเป็นคำมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องบนหลักการข้างต้นอย่างเคร่งครัด

นายสุเวทย์ ธีรวิสิษฐกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)